

เสนอ ทปอ.ตั้งมูลนิธิ คุมระบบแอดมิชชั่น

ศ.เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะทำงานเพื่อพิจารณาระบบการคัดเลือกนักศึกษาระยะกลางและระยะยาว ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ตามที่ ทปอ.มีมติเกี่ยวกับการรับนักศึกษาเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย หลักการว่า เรื่องการรับนักศึกษาเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยนั้น คณะทำงานได้หารือร่วมกันแล้วมีข้อเสนอต่อ ทปอ. ในการประชุมวิสามัญ ทปอ. ว่า ในการสอบวิชาเฉพาะเดือน ต.ค.นี้จำนวน 17 วิชา ทปอ.จะเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบเอง โดยความร่วมมือจากบุคลากรของ สกอ.ที่เคยดำเนินการมาก่อน สำหรับการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ตนั้น เป็นเรื่องของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ส่วนการวัดศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเดิมใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง หรือเอเน็ต ทปอ.ก็จะดำเนินการสอบเองเช่นกัน เพื่อเป็นการที่มั่นใจจากสังคมกลับคืนมา ส่วนการดำเนินการนั้น ควรจะจัดตั้งองค์กรขึ้นมาดูแล เป็นนิติบุคคลในรูปของมูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยไทย ที่ร่วมมือจากทุกมหาวิทยาลัย

“ผมอยากให้เด็กที่มีความมั่นใจว่า อธิการบดีทุกคน จะทำทุกอย่างด้วยความรอบคอบ ชัดเจน ใจกว้างใจ นำเชื่อถือและยุติธรรม” ศ.เกียรติคุณ ดร.ด้าน รศ.ดร.พทุทธิ ศิริบรรณพิทักษ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า คณะครุศาสตร์ จุฬาฯจะทำวิจัยชุดโครงการวิจัยบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการแรกการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนสอบโอเน็ต ผลสอบเอเน็ต ที่มีต่อการเข้าศึกษาต่อในอุดมศึกษา ซึ่งจำเป็นหรือไม่ที่จะใช้ทุกอย่างร่วมกัน หากใช้คะแนนเพียงตัวเดียวจะเป็นไปได้ไม่ต้องสอบมากเกินไป ทั้งดูข้อสอบปรนัยและอัตนัยว่า หากใช้เพียงข้อสอบปรนัยหรือข้อสอบอัตนัยอย่างใดอย่างหนึ่ง ผลที่ได้ออกมาจะเป็นการการวิเคราะห์ระบบการจัดการการรับบุคคล : ศึกษาเฉพาะระบบการรับกลาง 3. โครงการการวิเคราะห์ ระบบการรับตรงทั้งเกณฑ์ จำนวนรับที่เกิดขึ้น 4. กรณีศึกษาจากต่างประเทศ 5. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ทั้งระบบและทางเลือกต่างๆ

ส่วนกรณีที่ สทศ.ขอเลื่อนวันเปิดภาคเรียนให้เร็วขึ้น เพื่อจัดสอบโอเน็ตสำหรับ ม.6 ให้เร็วขึ้นนั้น คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงกล่าววว่า คงต้องหารือในบอร์ด สทศ.อีกครั้ง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวันสอบต้องแจ้งให้เด็กทราบล่วงหน้า และควรตัดสินใจโดยเร็ว เด็กจะได้ไม่เสีย นางอารีรัตน์ วัฒนสิน รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าวว่า ขอดูในรายละเอียดก่อน แต่ สพฐ.ก็พร้อมให้ความร่วมมือ.